

## BÁO CÁO

### Về việc phản hồi thông tin báo chí phản ánh tình hình cấp điện tại thôn Nà Ven, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn

Giải quyết Công văn số 913/STTTT-TTBCXB ngày 29/11/2017 của Sở Thông tin & Truyền thông V/v phản hồi thông tin báo chí; sau khi nghiên cứu, xem xét, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về thực trạng tình hình cung cấp điện tại thôn Nà Ven, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn như sau:

Thôn Nà Ven, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn nằm cách xa trung tâm xã (cách đường tỉnh lộ Buôn Ma Thuật- Ea Sup khoảng 4 km), dân cư thưa thớt, sinh sống không tập trung nên việc đầu tư kéo điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho người dân nơi đây đến nay chưa thể thực hiện được.

Nguyên nhân là do trong những năm qua, cùng với khó khăn chung của nền kinh tế nước ta, tình hình đầu tư công tiếp tục thắt chặt, nguồn vốn bố trí để thực hiện xây dựng các công trình điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân là vô cùng hạn hẹp. Mặc dù đã có sự quan tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là ngành điện đã tiến hành khảo sát việc cấp điện nhưng do là khu vực dân cư sinh sống không tập trung, suất đầu tư khi xây dựng công trình điện cho khu vực này rất lớn nên vẫn chưa thể bố trí được nguồn vốn để triển khai thực hiện việc cấp điện.

Theo Báo cáo của Công ty Điện lực Đắk Lắk (Đơn vị được giao quản lý dự án đầu tư xây dựng các tiểu dự án Cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối tỉnh Đắk Lắk sử dụng vốn vay Jica): Hiện nay, dự án đang được tổ chức đấu thầu gói xây lắp, dự kiến trong năm 2018 sẽ triển khai thi công xây dựng. Trong đó, sẽ đầu tư xây dựng 3,857 km đường dây trung áp, 01 trạm biến áp 100kVA và 1,248 km đường dây hạ áp để cấp điện cho nhân dân thôn Nà Ven, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ quan tâm, đôn đốc ngành điện sắp xếp ưu tiên đầu tư, sớm cấp điện cho những người dân tại thôn Nà Ven, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn.

Với nội dung trên, Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh được biết để chỉ đạo, giải quyết ./.

#### Nơi nhận:

- UBND Tỉnh (Báo cáo);
- Sở Thông tin & Truyền thông;
- Lưu: VT, QLNL.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trương Công Hồng